

Quảng Bình: Ra mắt mô hình "Hội viên nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện"

12:35 12/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, BHXH tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo "Hội viên nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện" năm 2023 tại xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa). Đây là một trong hai mô hình điểm cấp tỉnh đầu tiên được triển khai xây dựng thuộc chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh.



Ký kết thực hiện mô hình "Hội viên nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện".

Thanh Hóa là xã biên giới vùng cao của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình với 1.984 hộ và 6.872 khẩu. Đời sống của người dân địa phương còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp nên việc tham gia BHYT, BHXH tự nguyện của bà con chưa cao. Tính đến ngày 30/8/2023, toàn xã chỉ đạt trên 65% người dân tham gia BHYT, trong đó hội viên nông dân chiếm 55% và chỉ có 28 người tham gia BHXH tự nguyện.

Việc xây dựng mô hình dân vận khéo “Hội viên nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện” tại xã Thanh Hóa nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung về quyền lợi, trách nhiệm khi tham BHYT, BHXH tự nguyện để từ đó tích cực tham gia, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và tăng tỷ lệ lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện.

Để triển khai mô hình hiệu quả, ban quản lý mô hình đề ra một số nội dung thực hiện, gồm: Đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT cho hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn; mỗi một thành viên luôn gương mẫu, tuyên truyền vận động hội viên, nông dân và nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đạt chỉ tiêu đề ra về xây dựng nông thôn mới.

Các thành viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT của hội và các cộng tác viên thuộc Hội Nông dân quản lý; các thành viên mô hình duy trì chế độ thông tin báo cáo và tham gia sinh hoạt mô hình theo quy chế đề ra; trích 10% phí được hưởng từ cơ quan bảo hiểm chi trả để xây dựng quỹ hỗ trợ BHYT và vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT hỗ trợ cho những người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Bảo My

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/quang-binh-ra-mat-mo-hinh-hoi-vien-nong-dan-tham-gia-bhyt-bhxh-tu-nguyen>